
สรุปมติการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๔๘ 
วันท่ี  ๙  ธันวาคม  ๒๕๔๘ 

ณ  ศาลาชื่นอารมย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี
 

๑.   ที่ประชุมรับทราบการไปรวมพิธีเปดงานแสดงสินคาของหอการคาพระตะบองกับหอการคาจังหวัดตราด 
และศาสตราจารยสิริวัฒน  วงษศิริ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   เสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพาคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานที่พระตะบองดวย 

๒. ประธานใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการไปศึกษาดูงานดานบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต  ผูบริหารควรนําแนวความคิดที่ไดไปปรับปรุงและกําหนดทิศทางในการวางแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี     ส่ิงที่สําคัญ คือ   ตองมีการสื่อสารใหบุคลากรภายในไดรับทราบอยาง 
ชัดเจน หรือมีการประชุมเพื่อรวมกันคิดและรวมกันดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

๔.  ที่ประชุมรับทราบรายงานกจิกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘  

๕.  ที่ประชุมรับทราบรายงานงบเดอืน  เงินนอกงบประมาณ และเงนิงบประมาณแผนดิน เดือนตุลาคม ๒๕๔๘ 

๖.   ที่ประชุมเห็นชอบ  (ราง) นโยบายและแผนพัฒนามหาวทิยาลัย ๒๕๔๙-๒๕๕๒ โดยใหปรับปรุงการ
ใชภาษาใหเขาใจงาย   และใหดําเนนิการดงันี้ 

๑. มหาวิทยาลัยควรจัดทําเปน Park University 
๒. ควรพิจารณาจดุแข็ง จุดออน และ Brand ของมหาวิทยาลัย 
๓. ควรรวมบางขอใน (ราง) นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเปนขอเดยีวกัน โดยเนน

จุดเดน 

๗.   ที่ประชุมรับทราบการโอนยายขาราชการ และใหตรวจสอบการชดใชทนุการศึกษาตอของอาจารย  
จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน   ซ่ึงอธิการบดีแจงใหที่ประชุมทราบวาไดดําเนินการตรวจสอบเรียบรอยแลว   

๘.   ที่ประชุมรับทราบ (ราง) พระราชกฤษฎีกา  วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ สําหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ   เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี     ซ่ึงอยู
ในระหวางการสรางตนแบบ    และเสนอใหคณะกรรมการฯ คณาจารยทําประชาพิจารณ  กอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตอไป   
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๙.   ที่ประชุมอนุมตัิปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตรของสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี  คร้ังที่ ๒   ปการศึกษา   ๒๕๔๘  และตั้งขอสังเกตดังนี ้

  ๑.  บัญชีรายช่ือขออนุมัติปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตร 
ของสภามหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีทกุหนา  ที่มีคําวา  สภาวิชาการ  ควรแกไขเปน  
 “สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ”ี 

   ๒. รายละเอยีดบัญชีรายช่ือขออนุมัติปริญญามหาบัณฑติ ปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตร 
ของสภามหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ควรใหอธิการบดีลงนามใหเรียบรอย  กอนจะนําเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 
๑๐.  ที่ประชุมเห็นชอบแตงตั้งให  อาจารยสุรียพร พานิชอัตรา และอาจารยโอภาศ   อินทรวงษ  ดํารง

ตําแหนงทางวชิาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย และใหไปตรวจสอบเลขที่ตําแหนงใหถูกตองดวย 
 
๑๑.  ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย เบีย้ประชุมกรรมการ  และมี

ขอเสนอแนะดังตอไปนี ้
๑. ควรไปตรวจสอบอัตราการจายเบี้ยประชุม จากระเบยีบกระทรวงการคลัง 
๒. การจายเบีย้ประชุม ควรมี ๒ อัตรา คือ ประธานกรรมการ และกรรมการ 
๓. การจายเบีย้ประชุม ควรจายใหกับคณะกรรมการหลัก ๆ เทานั้น 
๔. ใหฝายบริหารของมหาวิทยาลัยไปพิจารณาเรื่องอัตราการจายเบีย้ประชมุกอนจะเสนอ

คณะกรรมการฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี แลวจึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป 

  ๕.  ใหเปรยีบเทียบอัตราการจายเบีย้ประชมุของมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน ๆ ดวย 

 มติที่ประชุม มีมติดังตอไปนี ้
๑. มอบหมายใหเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย จดัทําตารางเพือ่เปรียบเทยีบอัตราการจายเบีย้ 

 ประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน ๆ  แลวใหคณะกรรมการฝายกฎหมายฯ พจิารณา
กอนจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีพจิารณาในลําดับตอไป 

๒. การนําเสนอวาระเพื่อพิจารณาตอสภามหาวิทยาลัย  ควรระบุเหตุผล ขั้นตอนที่ชัดเจนวา  
ผานคณะกรรมการ ระเบียบและขอบังคับใดบาง 

๓. การจายเบีย้ประชุม ควรระบใุหชัดเจนวา จายตอคร้ัง  ตอเดือน หรือ ตอป 
๔. ควรพิจารณาความหมาย (รายละเอียดในเอกสารหนา ๕๐ ขอ ๑ (๖)  

“ผูปฏิบัติหนาที่การประชุม” และหนา ๕๑ ขอ ๗ (๔) ผูชวยงานประชุมดวย 
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๑๒.  ที่ประชุมรับทราบ  (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 
๑๓.  ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติงบประมาณคงคลังจํานวน ๓ ลานบาท เพื่อจัดงาน “วันแมไทรําไพพรรณ”ี 

และใหตั้งงบประมาณการจัดงานวันพระแมไทรําไพพรรณีไวในแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
เปนประจําทกุป และที่ประชมุไดตั้งขอสังเกตดังนี ้

๑. ควรดําเนนิการจัดทํารายละเอียดกจิกรรม โครงการ เพื่อขออนุมัติงบคงคลังไวลวงหนา 
๒. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูเขาชมงานวาบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว

หรือไม  เพื่อรวบรวมไวนําไปใชสําหรับเปนขอมูลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรําไพพรรณีตอไป 

๓. ควรแกไขชื่องาน “วันแมไทรําไพพรรณ”ี เปน “วันพระแมไทรําไพพรรณ”ี 
  
๑๔.   ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติงบประมาณคงคลังจํานวน  ๓  แสนบาท สําหรับเตรยีมงานรับเสด็จ

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวด ี
  
๑๕.   ที่ประชุมเห็นชอบตารางการประชุมมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมดังนี ้
๑. ควรมีการประเมินตนเอง ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอื่น ๆ 

ปละ ๑ คร้ัง 
๒. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑวิธีการ 

ไดมาของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล  ซ่ึงกําหนดใหคณะกรรมการ
ดังกลาวเปนผูทรงคุณวุฒภิายนอก ซ่ึงเปนไปตามมาตรา ๔๙    และมาตรา  ๕๐  แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ทําหนาที่ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลยัและของอธิการบด ี กอนจะนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อรับทราบตอไป 

๓. ควรนํารายละเอียดการใชงบประมาณในการจัดงานประชมุคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการ
นอกสถานที่, งานวันพระแมไทรําไพพรรณี และงานรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา    
สิริวัฒนาพรรณวดี  เสนอใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีรับทราบ 
  


